

Số: 406/BC-CCTHADS

Bù Đăng, ngày 20 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác Thi hành án dân sự năm 2023;
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, của Huyện ủy và UBND huyện, luôn có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, chính quyền địa phương, đã tạo động lực thúc đẩy toàn thể công chức trong Chi cục Thi hành án dân sự huyện vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn do chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cao, công việc phát sinh mới ngày càng phức tạp, số lượng Chấp hành viên còn ít, ý thức chấp hành pháp luật của đại đa số bộ phận người phải thi hành án còn hạn chế gây ảnh hưởng đến kết quả chỉ tiêu được giao.

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2023:

1. Kết quả THADS, hành chính:

Năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện được Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao thực hiện chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ: Về việc đạt tỷ lệ 82,6%, về giá trị đạt tỷ lệ 45,6% trên số việc, giá trị có điều kiện thi hành.

* Kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền:

- Tổng số việc thụ lý: 2.441 việc = 423.985.146.000 đồng (Trong đó: Năm trước chuyển sang: 1.369 việc = 238.158.085.000 đồng; Thụ lý mới: 1.072 việc = 185.827.061.000 đồng).

- Trong tổng số thụ lý, Số có điều kiện thi hành án: 1.506 việc = 181.994.823.000 đồng; Số chưa có điều kiện thi hành án: 906 việc = 214.905.935.000 đồng. Số việc hoãn thi hành án là 28 việc = 27.081.553.000 đồng; Số việc tạm đình chỉ 01 việc = 2.835.000 đồng;

- Số việc đã giải quyết xong: 985 việc = 88.245.280.000 đồng (Bao gồm: Thi hành xong: 913 việc = 57.602.841.000 đồng; Đình chỉ: 39 việc = 28.024.426.000 đồng; Ủy thác thi hành án: 33 việc = 2.618.013.000 đồng).

- Số việc chuyển sang kỳ sau: 1.456 việc = 335.739.866.000 đồng (Trong đó: Đang thi hành: 521 việc = 93.749.543.000 đồng; Số việc hoãn thi hành án là 28 việc = 27.081.553.000 đồng; Số việc tạm đình chỉ 01 việc = 2.835.000 đồng; Số chưa có điều kiện thi hành án: 906 việc = 214.905.935.000 đồng).

Tỷ lệ Thi hành xong: Về việc đạt: 64.50 %; Về tiền đạt: 47.39 %. (Như vậy: Về việc đạt: 78.08 % chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao; Về tiền đạt: 103.9 % chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao trong năm 2023).

* *Việc chuyển giao Bản án, quyết định của Tòa án:* Tòa án nhân dân đã chuyển giao 843 bản án, quyết định; Nhận ủy thác thi hành án: 41 việc; Nhận đơn yêu cầu thi hành án: 105 đơn. Chi cục đã ban hành 1.072 quyết định thi hành án.

* *Việc xử lý tang, tài vật sung công:* Chi cục đã tổ chức, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện sung công, tiêu hủy: 11 cuộc (86 việc).

* *Công tác tổ chức cưỡng chế thi hành án:* Đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 20 trường hợp. Trong đó, đã cưỡng chế thành công 14 trường hợp (còn 06 trường hợp đang tiến hành tổ chức cưỡng chế theo kế hoạch).

* *Việc áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án:* Trong năm 2023, Chi cục đã ra 08 quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án.

* *Về xác minh, phân loại điều kiện thi hành án:* Chi cục thực hiện việc xác minh, phân loại điều kiện thi hành án cụ thể, chính xác; Các trường hợp chưa có điều kiện thi hành được đăng tải kịp thời trên trang thông tin điện tử, đồng thời thực hiện tốt công tác theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành.

2. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã xây dựng, niềm yết và thực hiện tốt nội quy tiếp công dân tại đơn vị. Hàng tuần, tháng, quý phân công Lãnh đạo, công chức trực tiếp công dân và nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

* *Công tác tiếp công dân:* Chi cục đã tiếp 10 lượt công dân tại trụ sở cơ quan đến liên hệ công việc hỏi thông tin về kết quả thi hành án.

* *Về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị:* Chi cục đã tiếp nhận 05 đơn kiến nghị, nội dung yêu cầu thực hiện nhanh việc thi hành án (đã trả lời cho đương sự); 03 đơn thư khiếu nại, đương sự đã rút 03 đơn; không có đơn thư tố cáo.

3. Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự:

Công tác Thi hành án dân sự luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho Cơ quan Thi hành án dân sự huyện hoàn thành nhiệm vụ, từng bước nâng cao hiệu quả công tác. Chi cục Thi hành án dân sự huyện thường xuyên thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan như: Tòa án, Viện Kiểm sát, Cơ quan công an, Cơ quan tài chính, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai...

Thực hiện có hiệu quả việc phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc xác minh điều kiện thi hành án và cưỡng chế thi hành án cũng như tổng đạt các loại giấy tờ khác.

Công tác phối hợp, chỉ đạo tổ chức thi hành án hình phạt tiền và trách nhiệm dân sự của người phải thi hành đang chấp hành án phạt tù. Kịp thời chủ động ban hành Quyết định thi hành án đối với các khoản hình phạt tiền và quyết định thi hành án đối với các khoản trách nhiệm dân sự của người đang chấp hành án phạt tù khi có đơn yêu cầu của người được thi hành án. Cơ quan THADS huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi để người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù thực hiện trách nhiệm dân sự cũng như các khoản phải thi hành theo bản án, quyết định của Tòa án, đồng thời cấp Giấy xác nhận kết quả thi hành án cho người phải thi hành án để được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, xét đặc xá...

4. Tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện trong 09 tháng đầu năm Chi cục đã chủ động tích cực tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc thực hiện trách nhiệm của Ủy ban nhân dân trong công tác thi hành án dân sự (theo Thông tư liên tịch số 05/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 quy định về hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự), góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự tại địa phương.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Với mục tiêu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ủy Ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành hữu quan của huyện và chính quyền các xã, thị trấn trong huyện cùng với sự nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo, công chức, người lao động, công tác thi hành án dân sự trong năm 2023 đã đạt được kết quả nhất định, công tác giải quyết hồ sơ thi hành án đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Công tác chỉ đạo, điều hành bám sát kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm góp phần bảo đảm ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:

3.1. Tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đã đạt được, công tác thi hành án dân sự tại địa phương vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như:

Lượng án về việc và về tiền ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước song số lượng biên chế còn ít, nguồn nhân lực (Chấp hành viên, Thư ký thi hành án) không tăng, có xu hướng giảm, khối lượng công việc không tương xứng với nhân lực nên ảnh hưởng đến kết quả thi hành án.

Tỷ lệ thi hành án về việc chưa đạt so với chỉ tiêu được giao. Tiến độ thi hành án một số vụ việc có điều kiện thi hành còn chậm.

Địa bàn thi hành án rộng, đường xá, giao thông không thuận tiện, đi lại khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa, đã ảnh hưởng đến kết quả thi hành của Chấp hành viên.

3.2. Nguyên nhân

- Về chủ quan:

Kỹ năng giải quyết án của Chấp hành viên chưa quyết liệt, nhất là giải quyết án tồn đọng, còn trông chờ vào sự chỉ đạo của lãnh đạo; những vụ việc chậm được thi hành chưa được giải quyết dứt điểm.

- Về khách quan:

Số việc và tiền thụ lý ngày càng nhiều và tiếp tục tăng cao. Tính chất, quy mô các vụ việc ngày càng phức tạp.

Tình hình kinh tế của tỉnh Bình Phước nói chung và huyện Bù Đăng nói riêng trong thời gian qua có nhiều biến động, thị trường bất động sản bị trầm lắng có chiều hướng đi xuống, giá cả những mặt hàng nông nghiệp chủ yếu ở tỉnh Bình Phước thay đổi theo hướng bất lợi đã ảnh hưởng nhiều đến công tác thi hành án; tài sản kê biên bán đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua; tình trạng tổ chức thẩm định giá không sát với giá thị trường, dẫn đến việc khó bán tài sản.

Ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân còn hạn chế, có hành vi chống đối, không hợp tác, gây khó khăn cho cơ quan Thi hành án.

Hoạt động tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh của một số tổ chức tín dụng còn thiếu chặt chẽ.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2024

Một là, tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, đặc biệt đối với những vụ án khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị tại địa phương;

Hai là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu trong công tác thi hành án. Chi cục trưởng Chi cục THADS quyết liệt, sâu sát hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt của đơn vị. Định kỳ hàng tháng Chi cục trưởng báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về tình hình, kết quả hoạt động của đơn vị;

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành tại địa phương trong công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. Thực hiện việc sơ kết, tổng kết công tác phối hợp để đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế. Đồng thời rà soát bổ sung, điều chỉnh, xây dựng

mới Quy chế phối hợp công tác với các cơ quan, ban, ngành có liên quan nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong hoạt động THADS;

Bốn là, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn của mỗi công chức Chi cục Thi hành án dân sự. Thủ trưởng, Chấp hành viên và các công chức khác của Chi cục Thi hành án dân sự nghiêm túc thực hiện đúng quy định pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ, giải quyết án: Ra quyết định thi hành án; xác minh, phân loại án; cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản...tránh sai phạm và hạn chế việc khiếu nại, tố cáo từ phía người dân;

Năm là, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đề cao vai trò của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân; luôn bố trí công chức có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất, trách nhiệm thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra để nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, ngăn chặn, hạn chế các sai phạm có thể xảy ra;

Bảy là, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ góp phần rút ngắn thời gian thi hành án.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

1. Tăng cường công tác chỉ đạo cơ quan, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND huyện phối hợp thường xuyên trong việc trao đổi thông tin kịp thời người phải thi hành án thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp tài sản (thực hiện quyền về tài sản) nhằm trốn tránh việc thi hành án.

2. Các tổ chức tín dụng, ngân hàng: Tăng cường chất lượng thẩm định trước khi cho vay; Phối hợp chặt chẽ trong việc xác minh điều kiện thi hành án và xử lý tài sản kê biên.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Phối hợp hơn nữa trong việc xác minh điều kiện thi hành án; giải quyết việc thi hành án; cùng cơ quan thi hành án dân sự chú trọng công tác thuyết phục, giáo dục người phải thi hành án tự nguyện thi hành và tham gia trong việc cưỡng chế thi hành án tại địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng.

Nơi nhận:

- Hội đồng nhân dân huyện (B/c);
- Lưu: VT.



Trương Văn Cường